



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง โทร. ๐ ๓๒๔๙ ๑๔๕๕  
ที่ พบ ๗๖๕๐๔/พิเศษ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่า กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) แจ้งการปรับปรุงประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ในสัญญาในระบบ e-GP ให้มีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ของรัฐตามแบบ สขร.๑ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำประกาศดังกล่าวมาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ แทนแบบ สขร.๑ ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดทำสำเนาข้อมูลรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

### ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
๒. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๙๓๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

### ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรนำสำเนาข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประกาศเผยแพร่ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวทิพวรรณ บุญนิมิตร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นควรอนุมัติ



(นายวรพล แผนเจริญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ



(นายปรีชา มากเกิด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน ตรวจสอบได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียด เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกในการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชน เข้าตรวจสอบ และหากประชาชนท่านใดขอทราบรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร. ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปรีชา มากเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

